



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 25 กรกฎาคม 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25122

Col.Inch: 41.71 Ad Value: 91,762

หัวข้อข่าว: คุณทำแผนฯ ทอมซ้อมแพน ไทยมุงอื้อให้ดำสนั่น

หน้า: 1 (ล่างขวา), 13

PRValue (x3): 275,286

ศิลปิน: สีสี่

คุณทำแผนฯ ไทยมุงอื้อให้ดำสนั่น ทอมซ้อมแพน คุณตัวทำแผนกระทืบแพนสาว ♦ อ่านต่อหน้า 13

ทอม

□ ต่อจากหน้า 1

“ทอมหัวร้อน” ถึงกับเครียดตั้งแต่ออกจากห้องขัง จนไปทำแผนเอาแต่ก้มหน้ากดตลอดเวลาท่ามกลางเสียงตะโกนด่าขับไล่ของเหล่าไทยมุง ตำรวจเตรียมนำตัวส่งฝากขังศาล พร้อมค้านประกันตัว อ้างโทษสูง-มีพฤติกรรมข่มขู่ผู้เสียหาย-มีพฤติกรรมหลบหนี “รองผบช.น.” เผยพยานแวดล้อมที่อยู่ในเหตุการณ์ ไม่เข้าข่ายตามมาตรา 374 ถือว่าไม่มีความผิด

จนมุมแล้วทอมโหด น.ส.กาญจนา ลินประเสริฐ อายุ 27 ปี ทำร้ายร่างกายแพนสาวน้องฟาง-น.ส.พิมพ์พิไล ปักษ์ อายุ 22 ปี จนดวงตาซ้ายบวมปิด แพทย์ต้องเตรียมผ่าตัดกระดูกใต้ลูกตาขวา เหตุเกิดใต้ลานจอดรถเอสพีเพลส ซอยรัชดา 36 แยก 9 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร ท้องที่ สน.พหลโยธิน สาเหตุเพราะแพนสาวแอบเปิดโทรศัพท์ของผู้ก่อเหตุ แต่เข้าไม่ได้เพราะ น.ส.กาญจนาเปลี่ยนรหัสเข้าเครื่อง ทำให้มีปากเสียงทะเลาะกัน กระทั่งทอมบอใช้หมวกกันน็อก ดีสีระยะจนล้มแล้วเตะต่อไม่ยั้ง จนฝ่ายสาวบาดเจ็บสาหัส โชคดีมีสาวเสือด่าพลเมืองดี เข้ามาช่วยเหลือไว้ได้ก่อน เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหา ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส พร้อมขอศาลอนุมัติหมายจับ กระทั่งทราบว่าผู้ก่อเหตุหลบหนีไปคบดานที่บ้านเกิด จ.สุโขทัย และโดนจับกุมไว้โดยละม่อม ก่อนจะนำตัวส่ง สน.พหลโยธิน เจ้าของท้องที่ดำเนินการต่อไปตามที่เสนอข่าวให้ทราบนั้น

ล่าสุดเมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 ก.ค. ตำรวจคุมตัวทอมโหดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ โดยมี พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง รอง ผบช.น. พล.ต.ต.เอกชัย บุญวิสุทธิ ผบก.น.2

พล.ต.อ.ยรรยง สันติปรีชาวัฒน์ รอง ผบก.น.2 พล.ต.อ.อิทธิเดชชษฐ์ วงษ์หอมหวล ผกก. สน.พหลโยธิน ร.ต.อ.หญิงศรีศรีศรี นิยมรส รอง สว. (สอบสวน) สน.พหลโยธิน พร้อมกำลังกว่า 50 นาย คุมตัว น.ส.กาญจนา ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 1678/2561 ลงวันที่ 23 ก.ค. ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ไปซึ่งจุดเกิดเหตุที่หอพักเอสพีเพลสฯ ท่ามกลางเสียงร้องด่าทอ ขับไล่ของเหล่าไทยมุง โชคดีไม่มีเหตุการณ์รุนแรง ทั้งนี้การทำแผนมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ 1.บริเวณลานจอดรถทั้งหมด 2.ขณะที่ น.ส.กาญจนาใช้หมวกกันน็อกทำร้ายผู้เสียหาย 3.หลังผู้เสียหายล้มลง น.ส.กาญจนา ได้ใช้เท้าเตะหลายครั้ง 4.กระชากผู้เสียหายระยะเวลาหนึ่งมีการชกต่อ 5.จับศีรษะกระแทกพื้น โดยแพทย์ลงความเห็น ว่า ต้องพักรักษาตัว 2 เดือน เนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัส ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.กาญจนา มีสีหน้าเคร่งเครียด ตั้งแต่ตำรวจควบคุมตัวออกจากห้องคุมขัง จนไปถึงการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ได้แต่ก้มหน้าอยู่ตลอดเวลา

พล.ต.ต.สมพงษ์ เปิดเผยว่า ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ สาเหตุเกิดจากหึงหวงและการเปลี่ยนรหัสเข้าแอปพลิเคชันไลน์ โดยอ้างว่ากระทำการรุนแรงหลายครั้ง เนื่องจากมีอาการมีเมมา จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาไปตรวจสารเสพติด ไม่พบเป็นเจ็สมีวงแต่อย่างใด จากนั้นเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ก.ค.นี้ จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดา โดยพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัว เนื่องจากข้อหาที่มีอัตราโทษสูงมีโทษจำคุก 6 เดือน ถึง 10 ปี หรือปรับ 200,000 บาท อีกทั้งผู้ต้องหาที่มีพฤติกรรมข่มขู่ผู้เสียหายเกรงว่าจะกระทบต่อวัตถุและพยาน

หลักฐาน นอกจากนี้ผู้ต้องหาขังได้หลบหนีไปต่างจังหวัด เกรงว่าจะมีพฤติกรรมหลบหนี สำหรับน้องฟางผู้บาดเจ็บนั้น แพทย์ได้เตรียมนัดเข้าผ่าตัดเบ้าตาข้างขวาในวันที่ 27 ก.ค.นี้ด้วย

รอง ผบช.น. กล่าวอีกว่า สำหรับพยานแวดล้อมที่ไม่ได้เข้าช่วยเหลือ จากการสอบถามพยานพยายามทำหน้าที่พลเมืองดี ในส่วนของ รปภ.ได้พยายามห้ามและโทรแจ้งตำรวจ ส่วนน้องผู้หญิงเสือด่าได้ให้แฟนช่วยถ่ายคลิป และมาพูดคุยทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ขณะที่คนอยู่ข้างในดีกจากการซักถามทราบว่า ไม่มีสิทธิ์การ์ดที่จะออกมา พิจารณาแล้วทั้งหมดจึงยังไม่เข้าข่าย มาตรา 374 ถือว่าผู้ใดเห็นผู้บาดเจ็บอยู่ในอันตรายแห่งชีวิต ซึ่งตนอาจช่วยได้โดยไม่ควรถกแล้ว อันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่นแต่ไม่ช่วย

วันเดียวกันที่กรมคุ้มครองสิทธิฯ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี นำน้องฟางเหยื่อทอมหัวร้อนมายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ โดยมีนายเกิดโชค เกษมวงษ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ เป็นผู้รับเรื่อง.